

Số: 504^A/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
tại cuộc họp làm việc với Vụ Tổng hợp**

Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Đồng chí Hữu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp làm việc với tập thể Vụ Tổng hợp; tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải và các đồng chí: Bùi Văn Lịch, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban, Nguyễn Mạnh Huân, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Cẩm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng điều phối CTMTQG. Sau khi nghe báo cáo của Vụ Tổng hợp và ý kiến của các đồng chí dự họp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận như sau:

1. Ghi nhận những kết quả công tác Vụ Tổng hợp đã đạt được trong thời gian qua; Vụ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 250/QĐ-UBDT ngày 16/5/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ phát sinh và phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài Ủy ban.

2. Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, Vụ cần khắc phục một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ và chất lượng chưa cao. Đội ngũ công chức của Vụ có trình độ cao nhưng năng lực, kinh nghiệm công tác còn chưa đồng đều; cần chú ý tập trung tham mưu hiệu quả hơn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường.

3. Trong thời gian tới, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu Vụ tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:

a) Đối với các nhiệm vụ quan trọng, Vụ phải xây dựng kế hoạch phân công rõ cá nhân lãnh đạo, công chức chịu trách nhiệm, có tiến độ, thời gian hoàn thành, kết quả (sản phẩm) cụ thể trên cơ sở phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm cá nhân, đồng thời phát huy được trí tuệ và sức mạnh tập thể; chú ý không để sót việc.

b) Trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, quy trình và nghiệp vụ công tác, bám sát chức năng nhiệm vụ, cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định mới; tạo sự đồng thuận trong tập thể, phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của từng công chức. Mỗi cá nhân trong Vụ phải thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức, trau dồi năng lực chuyên môn, đề xuất giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực nhiệm vụ được giao.

c) Đối với các nhiệm vụ khoa học – công nghệ, bao gồm nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước do Ủy ban Dân tộc chủ trì và nhiệm vụ khoa học cấp Bộ cần tuân thủ nghiêm túc Luật Khoa học Công nghệ, kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, đơn đốc kịp thời các chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn thiện đúng quy định về chất lượng và tiến độ; tập trung nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ Khoa học năm 2022 đúng quy định của Luật Khoa học Công nghệ và Thông tư 01/2016/TT-UBDT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc, các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ phải đảm bảo chất lượng và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc; bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 và những đòi hỏi từ thực tiễn.

d) Về nhóm nhiệm vụ triển khai các Chương trình, dự án, phải xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp, lấy hiệu quả công việc là yêu cầu hàng đầu, đảm bảo, nâng cao vai trò, vị trí, uy tín của Ủy ban Dân tộc. Làm tốt nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Ủy ban theo dõi, đơn đốc, rà soát đảm bảo hiệu quả các chương trình phối hợp do Vụ được phân công tham mưu, thường trực .

4. Về các kiến nghị, đề xuất của Vụ:

- Về tổ chức bộ máy và bổ sung biên chế: Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban theo.

- Về công tác phối hợp trong việc thực hiện thông tin báo cáo: Vụ chủ động phối hợp và đổi mới quy trình, cách thức xin ý kiến các đơn vị liên quan. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo để tạo nguồn dữ liệu và tập huấn cho hệ thống cơ quan công tác dân tộc; rà soát các quy định về chế độ thông tin, báo cáo trên cơ sở đó đề xuất bổ sung, thay đổi để đảm bảo thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban cũng như đảm bảo yêu cầu quy định chế độ thông tin, báo cáo của cấp trên.